

**หลักสูตรการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน
ศูนย์ศึกษานอกกระบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
กลุ่มอาชีพเกษตรกร**

ความเป็นมา

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปี 2566 1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน และวางแผนเตรียมความพร้อมในการป้องกัน รับมือ และเยียวยา เหตุการณ์ภัยพิบัติ จากธรรมชาติ รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สอดคล้องกับประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา 3 ประเด็นประกอบด้วย 1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และ/หรือ ทักษะ และ/หรือคุณธรรมเป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถนำความรู้ ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ บนฐานค่านิยมร่วมของสังคม 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้งาน เป็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างที่ดี

หลักการของหลักสูตร

ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System) เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืช หรือการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูล ประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่ร่วมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมการอยู่ร่วมกันอาจจะอยู่ในรูปความสัมพันธ์ระหว่าง พืชกับพืช พืชกับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์ก็ได้ ระบบเกษตรผสมผสานจะประสบผลสำเร็จได้ จะต้องมีการวางรูปแบบ และดำเนินการโดยให้ความสำคัญต่อกิจกรรม แต่ละชนิดอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มีการใช้แรงงาน เงินทุน ที่ดิน ปัจจัย การผลิตและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรู้จัก นำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตชนิดหนึ่งมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์กับการผลิตอีกชนิดหนึ่งกับการผลิตอีกชนิดหนึ่งหรือ หลายชนิดภายในไร่นาแบบครบวงจร ตัวอย่างกิจกรรมดังกล่าว เช่น การเลี้ยงไก่หรือสุกรบนบ่อปลา การเลี้ยงปลา ในนาข้าว การเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม้ เป็นต้น

ดังนั้น กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว โดยกศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการ พื้นที่ทำการเกษตรผสมผสานให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ของตนเอง และจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย

ประชาชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จำนวน 45 คน

ระยะเวลา

วันที่ 22 ธันวาคม 2565

โครงสร้างหลักสูตร

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	การจัด กระบวนการเรียนรู้	จำนวนชั่วโมง	
					ทฤษฎี	ปฏิบัติ
1	หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจหลักในการทำเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	- การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต - วิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบไม่ใช้สารเคมี - การทำบัญชีครัวเรือน	บรรยาย/ ยกตัวอย่าง	3 ชั่วโมง	-
2	เรียนรู้ตามฐาน	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน	- การผสมดินสำหรับปลูกมะเขือเทศ - การเพาะพันธุ์มะเขือเทศ - วิธีการดูแลมะเขือเทศ ปลอดสารพิษในโรงเรือน	บรรยาย/สาธิต/ฝึกปฏิบัติ	30 นาที	1.30 ชั่วโมง

สื่อการเรียนรู้

- ใบความรู้
- วิทยากร

การวัดผลประเมินผล

1. การสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ

เกณฑ์การจบหลักสูตร

-